

**โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ**  
**เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา**  
**ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ปีการศึกษา ๒๕๕๙**

**หลักการและเหตุผล**

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ ๔ ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ โดยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ให้รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง ๓ ระดับ เพื่อให้สามารถดำเนินการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ และสามารถรองรับการเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่หลากหลายตามบริบทที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย และต่อมากกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล CHE QA Online ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรด้านการกำกับมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลง

เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เพื่อการประเมิน ๓ ระดับ ที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการใช้งานให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ สำนักงานประกันคุณภาพ จึงจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูลฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

**วัตถุประสงค์**

๑. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) เพื่อการประเมิน ๓ ระดับ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน ๓ ระดับ (CHE QA Online) ได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประเมินคุณภาพ (CHE QA Online) เพื่อการประเมิน ๓ ระดับ และนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. เพื่อให้คณะวิชาสามารถรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านทางระบบ CHE QA Online ได้ครบถ้วนสมบูรณ์

**ผู้รับผิดชอบโครงการ** งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานประกันคุณภาพ

**กลุ่มเป้าหมาย** บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา รวมทั้งหมดประมาณ ๙๐ คน

**ระยะเวลา** วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
สำหรับคณะวิชาและบัณฑิตวิทยาลัย (โครงการสหวิทยาการ) วิทยาเขตบางเขน  
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  
สำหรับคณะวิชา ในวิทยาเขตกำแพงแสน ศรีราชา และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

**สถานที่** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๐๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

#### วิธีดำเนินการ

บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อการประเมิน ๓ ระดับ (CHE QA) พร้อมฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฐานข้อมูลฯ

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อการประเมิน ๓ ระดับ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
๒. บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา สามารถดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบ CHE QA Online ได้ครบถ้วนสมบูรณ์